



ที่ พณ ๐๖๐๖/๕๖๑๕

กระทรวงพาณิชย์

๕๖๓ ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๒๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. ตารางสรุปผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๒๐

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ขอเสนอเรื่องผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดยเรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

บรูไนดารุสซาลามได้จัดการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ

๒. ข้อเท็จจริง

กระทรวงพาณิชย์ขอเรียนสรุปสาระสำคัญ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ดังนี้

๒.๑ การประชุมระหว่างคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) และรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล (ASEAN Digital Ministers' Meeting : ADGMIN) – ที่ประชุมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือระหว่างเสาประชาคมและองค์กรรายสาขาในการขับเคลื่อนประเด็นการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital Transformation) เน้นย้ำความสำคัญของการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัล และตระหนักถึงรูปแบบของภัยคุกคามที่จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะมาในรูปแบบของภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกจากนี้ ได้สนับสนุนและให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Leaders' Statement on Advancing Digital Transformation in ASEAN)

๒.๒ การประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๒๐

๒.๒.๑ ประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่บรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จในปี ๒๕๖๔ – ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการในประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่บรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จในปี ๒๕๖๔ (Priority Economic Deliverables) รวม ๑๓ ประเด็นที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ประเด็น^๑ โดยประเด็นที่เหลือ อาทิ การประกาศการเจรจาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลง

^๑ ๗ ประเด็นที่สำเร็จแล้ว ได้แก่ (๑) การจัดทำเครื่องมือในการประเมินต้นทุนและประสิทธิผลของการใช้มาตรการที่มีใช้ภาษี (NTM Toolkit) (๒) การจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวอาเซียนหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-๑๙ (๓) การจัดทำกรอบการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนของอาเซียน (AIFP) (๔) การจัดทำแผนงานในการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (๕) การจัดทำแถลงการณ์ร่วมเรื่องการเปลี่ยนผ่านทาง

การค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้สำเร็จภายในปีนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรองกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Framework for Circular Economy for the AEC) และเห็นชอบแผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan Roadmap) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอาเซียนไปสู่ความเป็นดิจิทัล

๒.๒.๒ การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการทบทวนแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ระยะกลาง (Mid-Term Review of the AEC Blueprint 2025) – ที่ประชุมฯ เห็นพ้องในประเด็นความท้าทายสำหรับข้อเสนอแนะที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายสาขา โดยขอให้องค์กรรายสาขาเร่งพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจพิจารณาใช้กลไกที่มีอยู่ เช่น กลุ่มผู้ประสานงาน (Focal Group) ภายใต้คณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจ (Committee of the Whole) เพื่อประสานงานในประเด็นที่คาบเกี่ยวระหว่างสาขา โดยเฉพาะเรื่องความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain: GVC) และการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ หรืออาจพิจารณาจัดทำแผนงานทางเลือก (alternative action plan) สำหรับข้อเสนอแนะที่คาดว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามที่ระบุในข้อเสนอแนะฯ

๒.๒.๓ การจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ (ASEAN Community Post-2025 Vision) – ที่ประชุมฯ รับทราบความคืบหน้าการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ และแนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอาเซียนหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ได้แก่ (๑) การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร (demographic shift) และการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมือง (urbanisation) (๒) การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัล (digitalisation) เทคโนโลยี และนวัตกรรม (๓) สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (๔) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และความขาดแคลนทรัพยากร (๕) การเปลี่ยนแปลงอำนาจด้านเศรษฐกิจของโลก โดยที่ประชุมฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญของประเด็นความยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัล การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในอนาคต การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความสัมพันธ์กับคู่เจรจา

๒.๒.๔ การเตรียมการเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๕ ของกัมพูชา – ที่ประชุมฯ รับทราบว่ากัมพูชาจะกำหนดประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่จะผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จในปี ๒๕๖๕ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางดิจิทัล วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (๒) การลดช่องว่างการพัฒนาเพื่อความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน (๓) การรวมตัวกันมากขึ้น ครอบคลุมทุกภาคส่วน มีความเป็นเอกภาพ และมีความสามารถในการแข่งขัน (๔) การเป็นส่วนสำคัญของประชาคมโลกเพื่อการเติบโตและการพัฒนา

๒.๒.๕ ข้อเสนอแนะของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้นำอาเซียน – ที่ประชุมฯ เห็นชอบต่อข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้นำอาเซียนรับทราบ ได้แก่ (๑) มุ่งเน้นในการมีข้อริเริ่มที่มีคุณภาพและพร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ อาเซียนควรให้ความสำคัญกับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินการ และผลกระทบต่อ การบูรณาการของอาเซียน รวมทั้งสามารถรองรับความท้าทายใหม่ ๆ (๒) ควรดำเนินการตามข้อริเริ่มอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนดำเนินงานที่มีรายละเอียดกิจกรรมและองค์กรรายสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งสามเสาประชาคมรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๓) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการดำเนินการ ติดตาม และประเมินผล อาเซียนต้องมีกลไกการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเพื่อการดำเนินการให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามแผน ต้องมีการประสานงานระหว่างองค์กรรายสาขามากขึ้น และควรต้องใช้ประโยชน์จากกลไกการติดตามและตรวจสอบ (Monitoring and Evaluation) เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพ (๔) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาเซียนควรจัดทำแผนกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กว้างกว่าเพียงแค่ภาคเอกชน

๓. ความเห็น/ข้อสังเกต

๓.๑ การประกาศเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา เป็นหนึ่งในประเด็นด้านเศรษฐกิจที่บรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียนผลักดันให้ประสบความสำเร็จในปี ๒๕๖๔ ซึ่งปัจจุบันอาเซียนและแคนาดาสามารถสรุปเอกสารขอบเขตสาระที่จะเจรจาในการจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา ร่วมกันแล้ว แต่เนื่องจากแคนาดามีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยจะมีการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา เพื่อประกาศเจรจาฯ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓.๒ ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญกับแนวโน้มใหม่ ๆ ของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นดิจิทัล และประเด็นความยั่งยืน นอกจากนี้ หลายประเทศนอกภูมิภาคได้ผลักดันประเด็นความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นประเด็นในการเจรจาความตกลงทางด้านเศรษฐกิจการค้ามากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ไทยจึงควรปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งคำนึงถึงและตอบสนองต่อแนวโน้มของอาเซียนและประเทศคู่เจรจาเพื่อให้มีความพร้อมต่อการเจรจาในอนาคต เพื่อให้ไทยยังคงเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนและพร้อมรับการเจรจาในอนาคตต่อไป

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงพาณิชย์ขอเสนอผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๗๔๑๙

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๕๖๑๔